

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~3894~~UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày ~~04~~ tháng ~~7~~ năm 2018

V/việc đề nghị xác nhận liệt sĩ
đối với bà Võ Thị Lãm

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 65.10
	Ngày: 04/7/18
	Chuyên:

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

Hồ sơ đề nghị xem xét giải quyết chế độ liệt sĩ cho bà Võ Thị Lãm, ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

Bà Võ Thị Lãm; sinh năm 1936; quê quán: Xã Bình Dương huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 1960, bà Võ Thị Lãm tham gia hoạt động cách mạng, được đồng chí Nguyễn Tạc, Bí thư xã Bình Dương giao nhiệm vụ (đã hy sinh), bà vận động ông Đoàn Trọng (chồng bà Lãm) và nhiều người khác lúc đó đi lính cho Mỹ, nguyện quay về phục vụ cho cách mạng; bà tham gia đội công tác tại xã Bình Dương, làm công tác phụ nữ, công tác dân vận lương thực, thực phẩm thuốc men cho đội công tác do ông Bạch Như Châu, ông Nguyễn Tạc...giao nhiệm vụ;

Năm 1965, thế lực của địch lúc này quá mạnh, chúng tập trung tấn công tiêu diệt lực lượng nội ứng, nhất là gia đình, người thân của lực lượng như gia đình ông Đoàn Trọng; được ông Bạch Như Châu, ông Lê Văn Khương giao nhiệm vụ, gia đình bà Võ Thị Lãm và một số người đã từng tham gia các cuộc binh biến ở xã Bình Dương thoát ly xuống xã Bình Đông, Bình Thuận. Do địch đánh phá khu Đông huyện Bình Sơn, không thể ở được nên được tổ chức giao nhiệm vụ cho những gia đình này tiến lên khu Tây xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa để vừa làm kinh tế, cung cấp lương thực giúp đỡ cách mạng.

Ngày 12/11/1967, trong khi đi làm nhiệm vụ cùng đội công tác xã đóng tại Nghĩa Thắng thì gặp trận càn của Mỹ, máy bay B52 rải thảm phía Tây Quảng Ngãi và tỉnh lỵ bắn lên, bà Võ Thị Lãm và 03 người cùng bị trúng đạn hy sinh tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Những người hy sinh trong trận càn này, gồm: bà Phạm Thị Hựu, bà Trần Thị Quyên, ông Huỳnh Phó (đã được công nhận liệt sĩ), bà Võ Thị Lãm (chưa được công

nhận liệt sĩ)... Phần mộ của bà Võ Thị Lãm được gia đình di dời về an táng theo họ tộc tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn.

Theo các tư liệu của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Dương ghi nhận, gia đình bà Võ Thị Lãm tham gia hoạt động cách mạng. Tuy nhiên, về hồ sơ giấy tờ không còn nên thân nhân không có cơ sở xác lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với bà Võ Thị Lãm.

Xét thấy đây là trường hợp thực tế vì làm nhiệm vụ cách mạng hy sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục người có công) xem xét, cho ý kiến thống nhất lập hồ sơ xác nhận liệt sĩ đối với bà Võ Thị Lãm./.

(Gửi kèm các văn bản xác nhận đề nghị công nhận liệt sĩ đối với bà Võ Thị Lãm).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (03 bản);
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXthuy361

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Trường Thọ